

ครูสภาประกาศรับสมัครโครงการผู้ทรงคุณวุฒิด้านผู้บริหารการศึกษา ในคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ฯ

นำเสนอเมื่อ : 15 พ.ย. 2563

ครูสภารับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านผู้บริหารการศึกษา ในคณะอนุกรรมการอุทธรณ์คำวินิจฉัยการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ

ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการครูสภา กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการครูสภา ได้ประกาศรับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการอุทธรณ์คำวินิจฉัยการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ และสิ้นสุดระยะเวลารับสมัครแล้ว แต่ไม่มีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทางการศึกษาตามผู้บริหารการศึกษา สมัครเข้ารับการคัดเลือก **ดังนั้น** เพื่อให้องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการอุทธรณ์คำวินิจฉัยการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครบถ้วน จึงต้องประกาศรับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านผู้บริหารการศึกษา ในคณะอนุกรรมการอุทธรณ์คำวินิจฉัยการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ จำนวน 1 คน

คุณสมบัติผู้รับการคัดเลือก มีดังนี้ 1) เป็นสมาชิกครูสภาประเภทสามัญ และ 2) เป็นหรือเคยเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญหรือประสบการณ์ด้านวิชาชีพผู้บริหารศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี นับถึงวันสมัครเข้ารับการคัดเลือก และต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 1) เคยมีประวัติกระทำผิดจรรยาบรรณหรือผิดวินัย และ 2) เป็นอนุกรรมการสืบสวนหรืออนุกรรมการสอบสวนตามข้อบังคับครูสภา ว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2549 ในเรื่องเดียวกันหรือในคราวเดียวกัน

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกจะพิจารณาจาก 1) คุณวุฒิทางการศึกษา 2) ประสบการณ์ทำงานในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผลงานด้านวิชาการ หรือรางวัลที่ได้รับอันเกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ และ 3) ไม่เป็นผู้มีประวัติการถูกลงโทษทางวินัย แม้จะได้รับการล้างมลทินแล้วก็ตาม หรือถูกดำเนินการทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ ทั้งนี้ การดำเนินการคัดเลือกให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการครูสภา ซึ่งจะพิจารณาบุคคลจากบัญชีรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ประวัติ วุฒิการศึกษา ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงาน และผลการคัดเลือกของคณะกรรมการครูสภาถือเป็นที่สุด

ผู้สนใจสามารถขอรับและส่งใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ได้ที่ สำนักงานจรรยาบรรณวิชาชีพและนิติการ กลุ่มกฎหมาย ชั้น 3 อาคารหอประชุมครูสภา สำนักงานเลขาธิการครูสภา 128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางภายในวันที่กำหนด

ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการครูสภาจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และรายชื่อผู้ขึ้นบัญชีที่ได้รับคะแนนในลำดับต่อไปของแต่ละประเภท ณ สำนักงานเลขาธิการครูสภา และทางเว็บไซต์ www.ksp.or.th และให้บัญชีมีผลเท่ากับระยะเวลาตามวาระของคณะกรรมการ ครูสภา

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.ksp.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานจรรยาบรรณวิชาชีพและนิติการ กลุ่มกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการครูสภา โทรศัพท์ 0 2280 0046 และ 0 2280 1727 โทรสาร 0 2280 1727 ในวันและเวลาราชการ

[รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก](#)